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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสนามแจง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสนามแจง 
ผู้มาประชุม 

 ๑ นางปราณี   แย้มกลิ่น ประธานสภา อบต. 

๒ นายสายยันต์   ผลอินทร์ รองประธานสภา อบต. 

๓ นางสาวสุมาลี   สายด า สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ 

๔ นายสมศักดิ์   สิงหาเวช สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓ 

๕ นางจิรวรรณ  พันธุมิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 

๖ นายธนิตย์  กสิวัฒน ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ 

๗ นายมานะ  อ่อนทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ 

๘ นางยุพิน  ราขวงษา สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ 

๙ นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ เลขานุการสภา อบต. 
ผู้ไม่มาประชุม 

 ๑ นางสาวศิริพร  จีนเจึอ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑ นางดวงแข  ประยงค์หอม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนามแจง 

๒ นางพัชรินทร์  ค าแย้ม รองนายก อบต. 

๓ นายสามารถ วิลัย รองนายก อบต. 

๔ นายสุรชัย  เพ็ชร์เจริญ เลขานุการนายก อบต. 

๕ น.ส.จารุวรรณ  คล้ายนิ่ม รองปลัด อบต. 

๖ นางสมหมาย  เปรมกมล ผู้อ านวยการกองคลัง 

๗ ว่าที่ ร.ท.มนัส  คณโทมุข ผู้อ านวยการกองช่าง 

๘ นางจิตรา   ตรีฤกษ์งาม หัวหน้าส านักงานปลัดฯ 

๙ นางปทิตตา   โชกิตต ิ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

๑๐ น.ส.พฤกษชาติ  แสนทวี นักพัฒนาชุมชน 

๑๑ น.ส.สุกัญญา  เตรียมดี นายช่างโยธา 

๑๒ น.ส.รัฐนาร ี ชัยหาสี นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

๑๓ นางจิรนันท์  สายสุวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคล 

๑๔ น.ส.ครองทรัพย์  รอดชาวนา ครู กศน.ต าบลสนามแจง   
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๑๕ นายธัณย์นุชิต หัสนีย์ธนเดช ผอ.รร.พิบูลปัทมาคม 

๑๖ นายบุญนริศ  สายสุ่ม ผอ.รพ.สต.สนามแจง 

๑๗ นายนฤนาท สุคันธวิบัติ ผู้จัดการบริษัทกลางฯ ลพบุรี 
เมื่อที่ประชุมพร้อม  นางปราณี แย้มกลิ่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสนามแจง กล่าวเปิด

ประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ ญัตติ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  ขอเปิดการประชุมสภา อบต.สนามแจง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีญัตติ
ที่จะต้องพิจารณาตามระเบียบวาระ โดยเฉพาะเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และวันนี้นางสาวศิริพร จีนเจือ 
สมาชิกสภาฯ ขอลาป่วยเนื่องจากต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ ญัตติ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สนามแจง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.

๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ประธานสภา ส าเนารายงานการประชุม แจกไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนะค่ะ ขอให้ตรวจดูค่ะ 

มีผู้ใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเชิญค่ะ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 
เลขานุการสภา เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับการประชุม ขออนุญาตตรวจนับองค์ประชุมก่อน

พิจารณาลงมติครับ สมาชิกสภา อบต.สนามแจง ทั้งหมดมีจ านวน ๙ ท่าน วันนี้มาลงชื่อเข้า
ประชุม จ านวน ๘ ท่าน และ ณ ตอนนี้มีสมาชิกสภา อบต.สนามแจง อยู่ในห้องประชุม 
จ านวน ๘ ท่าน ขอรายงานให้ประธานสภาทราบและด าเนินการต่อไป 

ประธานสภา ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สนามแจง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สนามแจง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเอกฉันท์ จ านวน ๘ 
เสียง ไม่เห็นชอบ -๐- เสียง และงดออกเสียง -๐- เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   

ประธานสภา ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.สนามแจง ชี้แจง  
เลขานุการสภา ด้วยงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง มีบางรายการที่ได้รับการจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้บางโครงการด าเนินงานแล้วและบางโครงการก าลังจะด าเนินการจึง
ขอเสนอให้สภา อบต.สนามแจง พิจารณาอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ โดยโอนเพ่ิมจ านวน ๒ รายการ เป็นเงิน 
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๓๐๗,๐๐๐ บาท เพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน โดยการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๔ 
สายคลองไม้เสียบ และ ม.๙ สายคลองทิ้งน้ า และอีกรายการเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ โดยโอนลด จ านวน ๒ รายการ เป็นเงิน 
๓๐๗,๐๐๐ บาท จากโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๑ ซึ่งได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจปี 
๒๕๖๕ นี้ และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ม.๖ ซึ่งด าเนินการไปแล้วโดยงบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจปี ๒๕๖๔ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ควรพิจารณาโอนงบประมาณ
รายจ่าย รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 

ประธานสภา ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 
เลขานุการสภาฯ เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับการประชุม ขออนุญาตตรวจนับองค์ประชุมก่อน

พิจารณาลงมติครับ มีสมาชิกสภา อบต.สนามแจง ทั้งหมดมีจ านวน ๙ ท่าน วันนี้มาลงชื่อ
เข้าประชุม จ านวน ๘ ท่าน และ ณ ตอนนี้มีสมาชิกสภา อบต.สนามแจง อยู่ในห้องประชุม 
จ านวน ๘ ท่าน ขอรายงานให้ประธานสภาทราบและด าเนินการต่อไป 

ประธานสภา ขอมติที่ประชุม ในการอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยโอนเพิ่มจ านวน ๓ รายการ และโอนลด จ านวน ๒ 
รายการดังกล่าว หรือไม่ 

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ เป็นเอกฉันท์ จ านวน ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ -๐- เสียง และงดออกเสียง    -
๐- เสียง (เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.สนามแจง ชี้แจง  
เลขานุการสภาฯ ด้วยค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีความคลาด

เคลื่อนในพิมพ์และสื่อความหมาย ท าให้มีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียดโครงการ จึงขอ
เสนอให้สภา อบต.สนามแจง พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ 
จ านวน ๓ โครงการ คือ ก่อสร้างถนน คสล.ม.๗ , ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.๓ และขุดลอก
คลอง ม.๕ เป็นการขุดลอกสระน้ า ม.๕ ท าให้มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายฯ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียด
ดังเอกสารที่แนบ 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 
เลขานุการสภาฯ เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับการประชุม ขออนุญาตตรวจนับองค์ประชุมก่อน

พิจารณาลงมติครับ มีสมาชิกสภา อบต.สนามแจง ทั้งหมดมีจ านวน ๙ ท่าน วันนี้มาลงชื่อ
เข้าประชุม จ านวน ๘ ท่าน และ ณ ตอนนี้มีสมาชิกสภา อบต.สนามแจง อยู่ในห้องประชุม 
จ านวน ๘ ท่าน ขอรายงานให้ประธานสภาทราบและด าเนินการต่อไป 

 



 4 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม ในการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในโครงการสร้างทั้ง ๓ รายการดังกล่าว 
หรือไม่ 

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ เป็นเอกฉันท์ จ านวน ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ -๐- เสียง และงดออกเสียง    -
๐- เสียง (เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) 

ระเบียบวาระท่ี ๕ ญัตติ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามข้อ ๕๙ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ รายการครุภัณฑ์และโครงการ
ก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ประธานสภา ขอเชิญเลขานุการสภา อบต.สนามแจง ชี้แจง  
เลขานุการสภาฯ โดยโครงการบางรายการในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง บางรายการยังไม่

สามารถด าเนินงานได้ ด้วยเหตุผลบางรายการต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานราชการ 
บางรายการอยู่ระหว่างการตรวจสอบรังวัดที่ดินกรณีพิพาท และบางรายการพ้ืนที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ต้องรอในช่วงฤดูแล้ง จึงเสนอขออนุมัติกันเงินต่อสภา อบต.สนามแจง 
ตามข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี โดยขออนุมัติ
กันเงินโครงการก่อสร้างหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ จ านวน ๕ รายการ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 

ประธานสภา ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เพราะแต่ละโครงการก็มีความจ าเป็นและก็เพ่ือบริการประชาชน
เป็นส าคัญ ท่านใดจะสอบถาม อภิปรายอย่างไรเชิญค่ะ ถ้าไม่มีก็ขอมติท่ีประชุมว่าจะอนุมัติ
กันเงินโครงการก่อสร้างหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ จ านวน ๕ รายการ ตามเสนอหรือไม่ 

เลขานุการสภาฯ เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับการประชุม ขออนุญาตตรวจนับองค์ประชุมก่อน
พิจารณาลงมติครับ มีสมาชิกสภา อบต.สนามแจง ทั้งหมดมีจ านวน ๙ ท่าน วันนี้มาลงชื่อ
เข้าประชุม จ านวน ๘ ท่าน และ ณ ตอนนี้มีสมาชิกสภา อบต.สนามแจง อยู่ในห้องประชุม 
จ านวน ๘ ท่าน ขอรายงานให้ประธานสภาทราบและด าเนินการต่อไป 

ประธานสภา ขอมติที่ประชุม อนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวน ๕ รายการ ดังกล่าว 

มติที่ประชุม อนุมัติกันเงินโครงการก่อสร้างหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ของปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวน ๕ รายการ ตามเสนอ ดังกล่าว เป็นเอกฉันท์ จ านวน ๘ เสียง         
ไม่เห็นชอบ -๐- เสียง และงดออกเสียง -๐- เสียง 

 



 5 
ระเบียบวาระท่ี ๖ ญัตติ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย    

ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ประธาน เชิญนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียด ชึ่งร่างงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ก็ได้

แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 
นายก อบต. บัดนี้ ถึงเวลาที่ ผู้บริหาร อบต.สนามแจง โดยนางดวงแข ประยงค์หอม นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลสนามแจง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสนามแจงอีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสนามแจง ขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ซึ่งตั้งงบประมาณรายจ่าย เป็นจ านวนเงิน ๓๙,๒๕๑,๕๒๐ บาท ตามที่เสนอ ซึ่งจะสูงกว่า
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ านวน ๓๙,๒๕๑,๕๒๐ - ๓๗,๒๘๕,๒๐๐ = ๑,๙๖๖,๓๒๐ บาท 
เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น จะมีรายรับเพิ่มขึ้น  

 การจัดท าร่างงบประมาณฉบับนี้ ได้ตั้งรับทั้งเงินรายได้ และเงินอุดหนุนทั่วไป และเป็น
งบประมาณแบบสมดุล จึงได้ด าเนินการจัดท างบประมาณเสนอสภา อบต.สนามแจง 
พิจารณา ให้ความเห็นชอบ ซึ่งการประชุมร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจะต้องพิจารณา
เป็น ๓ วาระ ซึ่งวันนี้เป็นการพิจารณาวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ หากสมาชิกมีข้อสงสัย 
สามารถที่จะอภิปรายร่างงบประมาณนี้ได้ ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบช่วยอธิบาย
เพ่ิมเติมนะค่ะ 

จนท.วิเคราะห์ฯ การจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ก็เป็นการจัดท าด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ แผนงาน การ
แยกประเภทงบประมาณตามหนังสือสั่งการบ้างพอสมควร ตามระบบทั้งประเทศ และ
งบประมาณของ อบต.สนามแจง ปี ๒๕๖๖ ก็จัดท าตามประชาคมเป็นหลัก โครงการที่
ด าเนินการก็จะตามล าดับและความเหมาะสมของโครงการจากการประเมินของ กองช่างที่
ออกไปส ารวจหน้างาน ก่อนที่จะคิดปริมาณงาน เพ่ือจัดท างบประมาณ จนออกมาเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายตามที่เสนอทุกท่านพิจารณา 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย หรือสอบถาม ดิฉันก็จะขอมติที่
ประชุมว่าเห็นชอบในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่ และจะพิจารณาวาระที่ ๒ และ ๓ เมื่อใด 

เลขานุการสภาฯ เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับการประชุม ขออนุญาตตรวจนับองค์ประชุมก่อน
พิจารณาลงมติครับ มีสมาชิกสภา อบต.สนามแจง ทั้งหมดมีจ านวน ๙ ท่าน วันนี้มาลงชื่อ
เข้าประชุม จ านวน ๘ ท่าน และ ณ ตอนนี้มีสมาชิกสภา อบต.สนามแจง อยู่ในห้องประชุม 
จ านวน ๘ ท่าน ขอรายงานให้ประธานสภาทราบและด าเนินการต่อไป 
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ประธาน ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หรือไม่ และจะพิจารณาวาระท่ี ๒ และ ๓ เมื่อใด 
มติที่ประชุม เห็นชอบในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติฯงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๖ เป็นเอกฉันท ์จ านวน ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ -๐- เสียง และงดออกเสียง -๐- เสียง 
และก าหนดประชุมพิจารณาวาระท่ี ๒ และ ๓ ในวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา 
๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.สนามแจง จ านวน ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ -๐- เสียง และงด
ออกเสียง -๐- เสียง 

ประธาน เมื่อที่ประชุมพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติฯงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว ก็จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๑๐๓ (๑) ,
ข้อ ๑๐๕ (๓) โดยจะคัดเลือกสมาชิก อบต.สนามแจง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 
๓ – ๗ ท่าน ขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะตั้งคณะกรรมการฯ จ านวนกี่ท่าน 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติ มีจ านวน ๓ คน เป็นเอกฉันท์ จ านวน ๘ เสียง ไม่
เห็นชอบ -๐- เสียง และงดออกเสียง -๐- เสียง 

ประธาน เมื่อที่ประชุมก าหนด ๓ คน ต่อไปก็จะด าเนินการตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๐๗ ก็ขอเชิญเพ่ือน
สมาชิกจะเสนอสมาชิกผู้ใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ เชิญคะ่โดยจะมีผู้เสนอ 
และผู้รับรองอย่างน้อยสองคน 

นางสาวสุมาลี สายด า เสนอนายธนิตย์ กสิวัฒน์เป็นคณะกรรมการฯ 
โดยมีนายสมศักดิ์ สิงหาเวช และนางจิรวรรณ พันธุมิตร เป็นผู้รับรอง 

ประธาน ท่านใดจะเสนอผู้ใดเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ ๑ อีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีก็ถือว่านายธนิตย์ 
กสิวัฒน์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ ขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้นายธนิตย์ กสิวัฒน์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ตามเสนอเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ -๐- เสียง และงดออกเสียง -๐- เสียง 

ประธาน ขอเชิญเพ่ือนสมาชิกจะเสนอสมาชิกผู้ใดเป็นคณะกรรมการพิจารณาแปรญัตติ คนที่ ๒ เชิญ
ค่ะ โดยจะมีผู้เสนอ และผู้รับรองอย่างน้อยสองคน 

นายสมศักดิ์ สิงหาเวช เสนอนายมานะ อ่อนทอง เป็นคณะกรรมการฯ  
โดยมีนางยุพิน ราชวงษา และนายธนิตย์ กสิวัฒน์ เป็นผู้รับรอง 

ประธาน ท่านใดจะเสนอผู้ใดเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ ๒ อีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีก็ถือว่านายมานะ 
อ่อนทอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ ขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้นายมานะ อ่อนทอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ตามเสนอเป็นเอกฉันท์ 
จ านวน ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ -๐- เสียง และงดออกเสียง -๐- เสียง 

ประธาน และขอเชิญเพ่ือนสมาชิกจะเสนอสมาชิกผู้ใดเป็นคณะกรรมการพิจารณาแปรญัตติ คนที่ ๓ 
เชิญคะ่โดยจะมีผู้เสนอ และผู้รับรองอย่างน้อยสองคน 

นางจิรวรรณ พันธุมิตร เสนอนางยุพิน ราชวงษา เป็นคณะกรรมการฯ  
โดยมีนางสาวสุมาลี สายด า และนายมานะ อ่อนทอง เป็นผู้รับรอง 
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ประธาน ท่านใดจะเสนอผู้ใดเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ ๓ อีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีก็ถือว่านางยุพิน  

ราชวงษา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ ขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ 
มติที่ประชุม เห็นชอบให้นางยุพิน ราชวงษา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ตามเสนอเป็นเอกฉันท์ 

จ านวน ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ -๐- เสียง และงดออกเสียง -๐- เสียง 
เลขานุการสภา เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้ง คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย 
๑. นายธนิตย์ กสิวัฒน์ 
๒. นายมานะ อ่อนทอง 
๓. นางยุพิน ราชวงษา 
ก็ขออนุญาตด าเนินการตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๐๙ โดยเชิญคณะกรรมการแปรญัตติประชุม
ครั้งที่ ๑ ในวันนี้ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕) หลังประชุมสภาฯ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. เพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯและก าหนด
กรรมการที่จะรอรับค าขอแปรญัตติ โดยจะขอความร่วมมือให้คณะกรรมการด าเนินการ
รับค าขอแปรญัตติ จากผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.สนามแจง ที่ประสงค์จะยื่นค าขอ
แปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๑๕, ๑๖ และ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ 
ห้องท างานสภา อบต. บริเวณ ชั้น ๒ ส านักงาน อบต.สนามแจง และคณะกรรมการแปร
ญัตติ จะประชุมครั้งที่ ๒ เพ่ือพิจารณาแปรญัตติในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.สนามแจง แห่งนี้  ท่านใดจะยื่นขอแปรญัตติก็ขอให้ยื่นค า
ขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการและร่วมประชุมพิจารณาแปรญัตติได้ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่ก าหนด 

ประธาน  เลขานุการสภา ได้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ และก าหนดวันรับค ายื่นค าขอแปร
ญัตติ และก าหนดวันประชุมพิจารณาแปรญัตติ ให้เพ่ือนสมาชิกทุกท่านได้ทราบแล้ว ก็ต้อง
ขอบคุณคณะกรรมการทั้งสามท่านที่จะต้องสละเวลามาปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ที่ประชุม
มอบหมาย ก็ขอย้ าอีกครั้งท่านใดประสงค์จะยื่นขอแปรญัตติก็ขอให้ยื่นค าขอแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการไดต้ามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนดค่ะ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๗ ญัตติ เรื่องอ่ืน ๆ 

๗.๑ งบพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ 
นายก อบต. ในปีนี้ อบต.สนามแจง ได้ท าเรื่องประสานของบประมาณผ่านท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีแบบ

เร่งด่วนไป ๑๐ กว่าโครงการ ซึ่งเบื้องต้นได้รับการประสานว่า อบต.สนามแจง ตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๒๗๔ ลงวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ จะได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕ โครงการ คือ 

 ล าดับที่ ๗๑๕ ซ่อมสร้างถนน คสล. งบประมาณ ๑,๗๐๕,๔๐๐ บาท ตามที่ขอคือ หมู่ ๑
เส้นข้างวัดคลองสุทธาวาส ถึงเขตต าบลเชียงงา รื้อของเดิมแล้วเทถนนใหม่ 
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 ล าดับที่ ๗๑๖ ซ่อมสร้างถนน คสล. งบประมาณ ๖๑๓,๗๐๐ บาท ตามที่ขอคือ หมู่ ๓ 

เส้นข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (เททับคอนกรีตเดิม) 
 ล าดับที่ ๗๑๗ ซ่อมสร้างถนน คสล. งบประมาณ ๓๒๙,๘๐๐ บาท ตามที่ขอคือ หมู่ ๖ เส้น

ข้างวัดเขาสาลิกาไปทางบ้านสมาชิก อบต. (เททับคอนกรีตเดิม) 
 ล าดับที่ ๗๑๘ ก่อสร้างถนน คสล. งบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐ บาท ตามที่ขอคือ หมู่ ๙ เส้น

ซอย ๕  
 ล าดับที่ ๗๑๙ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง งบประมาณ ๓,๗๖๖,๗๐๐ บาท ตามที่ขอคือ หมู่ ๙ 

ถนนลาดยางเส้นหน้าวัดเขาวงกฎ ไปท้ายเขาสนามแจง 
 ซึ่งก็ต้องรอหนังสืออย่างเป็นทางการและใบจัดสรรงบประมาณ จึงจะด าเนินการจัดหาผู้รับ

จ้างเพื่อก่อสร้างต่อไป เรียนมาเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๗.๒ สถานการณ์โควิด_19 
นายบุญนริศ สายสุ่ม สถานการณ์โควิดล่าสุดตอนนี้เน้น เจอ จ่าย จบ ลงระบบแล้ว รับยา กักตัวรักษาตัวที่บ้าน 

๗ วัน อีก ๓ ก็เฝ้าระวังตนเองไปท างานใส่เมสตลอดเวลา เลี่ยงที่ชุมชน ช่วงนี้ถือว่าเป็นโค้ง
สุดท้าย ซึ่ง รพ.สต.ก็เฝ้าระวังอยู่ ต าบลสนามแจงก็จะมีผู้ป่วยวันละคนสองคน ส่วนใหญ่
อาการไม่รุนแรง ก็จะรักษาตามอาการ ส าหรับคนที่จะได้รับยาฟาวิพิราเวียก็จะต้องเป็นไป
ตามแพทย์สั่ง กลุ่ม ๖๐๘ หรือมีน้ าหนักเกิน ซึ่งฝากประชาสัมพันธ์ประชาชนว่าถ้าตรวจโค
วิดผล ATK เป็นบวก ก็ให้ไปติดต่อรับยาได้ที่โรงพยาบาล ยกเว้นวันหยุดราชการให้ไป
ติดต่อที่ รพ.สต.สนามแจง ในช่วงเช้า เพ่ือจองคิวรับยาที่โรงพยาบาลบ้านหมี่ ซึ่งจะได้รับยา
ประมาณ ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ที่โรงพยาบาลบริเวณห้องฉุกเฉิน อย่าลืมนะครับวันหยุดเช้า
ต้องไปติดต่อ รพ.สต.ก่อน จะไปโรงพยาบาลเลยไม่ได้ต้องมาท าคิวก่อน ก็ต้องขอความ
ร่วมมือช่วยกันประชาสัมพันธ์ ระวังตนเอง แยกกิน แยกใช้ ใส่แมส ล้างมือบ่อยๆ พูดคุยกัน
ห่างๆ เพราะไวรัสก็มีการพัฒนาตัวเองท าให้ติดได้ง่ายขึ้น แม้อาการจะไม่รุนแรง วัคซีนยัง
จ าเป็นและส าคัญอยู่นะครับ ๓ เข็มอย่างน้อย ซ่ึงจะมีการลดระดับโรคโควิดเป็นโรคติดต่อ
เฝ้าระวัง ต้นเดือนกันยายนก็จะมีการจัดยาจ าหน่ายทางคลินิกได้ ตามร้านขายยาได้โดยมี
ใบสั่งแพทย์ และต้นตุลาคมก็จะลดระดับโรคเป็นเฝ้าระวัง เพ่ือเข้าฤดูกาลท่องเที่ยวไทย 
และฝีดาษลิง ก็ก าลังแรงมาติดๆ ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อแล้ว ๔ ราย ส่วนใหญ่มาจากการมี
เพศสัมพันธ์ ใช้วิธีการป้องกันเดียวกับโควิดได้ และระวังเรื่องการสัมผัสใกล้ชิด การมี
เพศสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเป็นส าคัญ 

 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.สนามแจง ได้รับจัดสรรมา ๒๖๐ คน โดยจะล าดับความส าคัญ
จากผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง อ้วน กลุ่มโรคทางเดินหายใจที่ติดต่อได้ง่าย ผู้สูงอายุที่มีโรค
ร่วม ซึ่งถ้าเหลือก็จะจัดสรรให้บุคลากรด่านหน้า ตามล าดับ 

 การตรวจโควิดที่ รพ.สต. เราไม่ได้รับอนุญาตให้ตรวจประชาชนทั่วไปเพราะจะสุ่มเสี่ยงต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพราะความพร้อมด้านชุดตรวจ เสื้อผ้าชุดที่จะใส่ตรวจชุดหนึ่ง
ก็ ๖๐๐ บาทได้ ถ้าชุดไม่พร้อมแล้วไปตรวจเจอ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เสี่ยงสูงต้องถูกกักตัว 
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 การแพทย์แผนจีน ที่พระอาจารย์ทะนงประสานงานมาให้ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.สนามแจง 

ก็มีการจัดคนสนามแจง ๔๐ คน และโพนทอง ๓๐ คน ให้มาท าการรักษาซึ่งจะท าการ
รักษาได้ผู้ที่รับบริการจะต้องตรวจ ATK ด้วยตนเองมาก่อน ตามที่บอก รพ.สต.ไม่สามารถ
ตรวจให้ได้ตามที่กล่าวมาแล้ว ก็มีบางคนไม่เข้าใจ ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๗.๓ การด าเนินงานคัดแยกขยะอย่างย่ังยืน และนโยบายจังหวัดสะอาด 

เลขานุการสภา ฝากท่านสมาชิกร่วมด้วยช่วยกันนะครับและขอบคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน ส าหรับเงิน
ฌาปนกิจกองทุน จะอยู่ที่ ๑๒,๐๖๐ บาท ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน
มาร่วมด าเนินการต่อไปครับ  

ผอ.กองช่าง อบต.สนามแจง ได้รวบรวมสรุปผลงานการด าเนินงาน สรุปยอดบัญชีรายรับ -รายจ่ายเงิน 
การด าเนินงานของกองทุนฌาปนกิจจากการบริหารจัดการขยะมูลฝอยต าบลสนามแจง ณ 
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ มียอดเงินอยู่ในบัญชี ๑๙๐,๒๓๓.๓๓ บาท ให้ทุกท่านได้รับราบ
รายละเอียดตามที่แจกในที่ประชุมครับ 

 และตามที่ประชุมตกลงกันเริ่มเดือนกันยายน ๒๕๖๕ นี้จะเก็บเงินฌาปนกิจเป็นศพละ ๓๐ 
บาท จากเดิม ๒๐ บาท ซึ่งจะท าให้เงินฌาปนกิจเพ่ิมเป็นประมาณ ๑๖,๐๐๐-๑๘,๐๐๐ 
บาท ตามจ านวนสมาชิกที่มี แต่วงรอบและเงินคงบัญชีของสมาชิกแต่ละคนยังคงเดิมคือ ๓ 
เดือน เงินคงบัญชีไม่น้อยกว่า ๒๕๐ บาท ซึ่งคาดว่าน่าจะเพียงพอ ฝากประชาสัมพันธ์ครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๗.๔ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

เลขานุการสภา อบต.สนามแจง ขอเชิญร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ 
พรรษา ได้ที่เว็ปไซด์ อบต.สนามแจง  https://www.sanamchaeng.go.th  และร่วม
กิจกรรมตักบาตรถวายพระราชกุศล ภาคเช้า ๗ นาฬิกา ถวายเครื่องราชสักการะและวาง
พานพุ่ม ภาคค่ า ๑๘ นาฬิกา และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เวลา ๑๙.๑๙ น.  
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านหมี่(สนามกีฬาเทศบาลฯ) และร่วมกันท ากิจกรรม
สาธารณะถวายเป็นพระราชกุศล ณ หมู่บ้านของท่าน  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๗.๕ การสมัครเข้าร่วมโครงการ “วงเวียนช่วยชีวิต” 
เลขานุการสภาฯ อบต.สนามแจงได้สมัครเข้าร่วมโครงการ “วงเวียนช่วยชีวิต” โดยไดป้ระสานขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาลพบุรี ใน
การท าวงเวียนบริเวณบ้านหมวดศิลา หมู่ ๕ ที่เป็นทั้งจุดตัด จุดเสี่ยงสูงในการจราจร การ
ขับรถก็สามารถไปได้หลายทิศทางท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงจะด าเนินการจัดท าวง
เวียนเพื่อช่วยชีวิตและควบคุมทิศทางการเดินรถให้เหมาะสม ตามข้อเสนอของประชาคม
หมู่บ้านและผู้น าชุมชน เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงดังกล่าว เพื่อความ

https://www.sanamchaeng.go.th/
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ปลอดภัยทางถนนที่มากข้ึนมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะจุดนี้มีเด็กนักเรียนที่ต้องเดิน
และปั่นจักรยานไปโรงเรียนด้วย ซึ่งในวันนี้ผู้จัดการบริษัทกลางฯ สาขาลพบุรี จะมาน า
เรียนความเป็นมาและวิธีการเสนอของบประมาณจากบริษัทกลางฯ  

นายนฤนาท สุคันธวิบัติ ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขาลพบุรี ได้น าเสนอวิดิทัศน์
ความเป็นมาของโครงการ “วงเวียนช่วยชีวิต” ซึ่งทางบริษัทกลางฯจะสนับสนุน
งบประมาณให้ชุมชนด าเนินการ เพ่ือลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางร่วม ทางแยก 
แต่ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือ การมีส่วนร่วมกับประชาชน การประชาคมท าความเข้าใจและ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับข่ีให้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งได้ประสานงาน
กับ ผอ.กองช่าง อยู่เป็นระยะและเร่งด่วน เพ่ือที่จะได้ขออนุมัติเงินจากบริษัทกลางฯ มา
ด าเนินการ ตอนนี้ อบต.สนามแจงได้สมัครเข้าไปในระบบแล้ว ก็คงเหลือการออกแบบ
แปลน และใบเสนอราคา ซึ่งคาดว่าจะเป็นวงเวียนขนาดกลาง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐-
๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทุกอย่างจะต้องลงในระบบ ซึ่งทางผมเองก็สนับสนุนการด าเนินงานนี้
เต็มที่เพ่ือชุมชนสนามแจง เพราะขับรถผ่านมาทางหมวดศิลาก็งงเหมือนกัน จะวงเวียนก็ไม่
วงเวียน มีหลายแยกซับซ้อนเกินอุบัติเหตุได้ง่าย  

 ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ท าประกัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพ่ือ
คุ้มครองคนเวลาเกิดอุบัติเหตุ ถึงแม้ทะเบียนรถขาดก็ท า พ.ร.บ.ได้ รถไม่มีเล่มสมุดประจ า
รถ ก็ท า พ.ร.บ.ได้ โดยใช้เลขตัวถังรถได้ขอท า พ.ร.บ. ท าไว้ดีกว่าไม่ท านะครับ ดูจากสถิติ
สนามแจงรถท่ีเกิดอุบัติเหตุมักจะไม่มี พ.ร.บ. แล้วมีการสวมสิทธิ์อีกนะครับ ซึ่งทางบริษัทฯ
ก็ได้ด าเนินการฟ้องร้องไปแล้ว อย่าได้ท าแบบนี้กันเลยครับ หากรถท่ีไม่ท าประกันภัย 
พ.ร.บ. กฎหมายได้ก าหนดโทษเอาไว้ มีโทษปรับ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และผู้ใช้รถคันที่ไม่
มีประกันภัย พ.ร.บ. มีโทษปรับ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทและในกรณีท่ีเป็นเจ้าของรถที่ไม่
จัดท าประกันภัย พ.ร.บ. และได้น ารถคันนั้นไปใช้ จะมีความผิดทั้ง ๒ กระทงความผิด มี
โทษปรับ ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
ดังนั้น ทุกคนที่ใช้รถ ต้องท าประกันภัย พ.ร.บ. เพ่ือคุ้มครองความรับผิดของตนเองที่มีต่อ
ผู้อื่น และเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม และถ้า อบต.สนามแจง จะให้มาน าเสนอความรู้
เกี่ยวกับการประกัน พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์บริษัทกลางฯ ก็ยินดีเข้าร่วมโครงการนะครับ 

ผอ.กองช่าง วงเวียนชีวิต อบต.สนามแจงก็ได้สมัครลงระบบแล้ว แต่บางรายการยังไม่สมบูรณ์ก็จะทยอย
ด าเนินการ บางรายการอาจจะต้องขอความร่วมมือทุกท่านให้ช่วยด้วยนะครับ เช่น
ภาพถ่ายประกอบ การประชาคม และก็การออกแบบวงเวียนว่าอยากให้มีรูปแบบใด มี
สัญลักษณ์อะไรเป็นพิเศษ โดยอาจจะขยับวงเวียนมาให้ใกล้ทางรถไฟเพ่ือไม่ให้หมู่ ๔ วิ่งตัด
ตรงไปโรงเรียนเลย และก็ได้ประสานงานการย้ายเสาไฟ การย้ายสายสื่อสารแล้ว ก็จะ
ด าเนินการประสานงานกับทางบริษัทกลางฯเป็นระยะๆ 

ประธานสภา ควรมีสัญลักษณ์หมวดศิลา เป็นรถถังขนหินสมัยใช้แรงงานคนในการขนหิน เป็นรถที่ไม่ใหญ่
มากเพ่ือเป็นสัญลักษณ์หมวดศิลา 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 ๗.๖ กระทู้ถามอ่ืนๆ 
ผอ.ธัณย์นุชิตฯ ขอประชาสัมพันธ์ผ้าป่าเพ่ือการศึกษาจ้างครูสอน ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นี้ ณ 

โรงเรียนวัดเขาวงกฎ ซึ่งพระอาจารย์ทนง วัดเขาสนามแจง จะเป็นประธานหลักในการ
ด าเนินงาน โดยปีนี้จะมีกิจกรรมการแห่ขบวนผ้าป่าจากตลาดมายังโรงเรียนวัดเขาวงกฎ 
โดยผ้าป่าจะแบ่งเป็น ๓ กองเพ่ือมอบให้กับโรงเรียนวัดเขาวงกฎ โรงเรียนวัดห้วยแก้วและ
โรงเรียนวัดหนองคู ก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานบุญ การท าบุญเพ่ือการศึกษา
ท่านสามารถน ายอดบริจาคไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้สองเท่า โดยขอให้แจ้งเลข
ประชาชน ๑๓ หลัก ให้ทางโรงเรียนลงระบบให้ได้ครับ ซึ่งยอดเงินจะไปขึ้นในระบบภาษี
ของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ครูครองทรัพย์ฯ ขอประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนพันธุ์ไม้พ้ืนถิ่น ซึ่ง กศน.อ าเภอบ้านหมี่ก็ได้รับมอบนโยบาย

จากจังหวัดให้ด าเนินการศึกษาเรียนรู้ ขยายพันธุ์ไม้หนามแจง การใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้
พ้ืนถิ่น ซึ่งก็มีอยู่ที่เขาสนามแจง ต าบลสนามแจงแห่งนี้ ก็อาจจะต้องมีจากต าบลอื่นเข้ามาดู
งานในพ้ืนที่ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้าในเร็วๆนี้ก็อาจจะต้องขอความร่วมมือกับ
เจ้าของพ้ืนที่หมู่บ้านด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธาน  ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน กล่าวปิดประชุม และนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ในวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ 
ห้องประชุมแห่งนี้ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๖ วาระท่ี ๒ และ ๓ ตามล าดับต่อไป โดยจะไม่แจ้งเป็นหนังสือเชิญประชุมนะค่ะ 
จะแจ้งเป็นหนังสือเชิญประชุมส าหรับสมาชิกที่ลาประชุมในวันนี้เท่านั้น บัดนี้เลยเวลา
อาหารมาพอควรขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารหลังห้องประชุมนะค่ะ 

 

เลิกประชุม ๑๓.๓๕ น.  
 

ลงชื่อ       ผดุงศักดิ์  อุบายลับ    ผู้จดรายงานการประชุม 
      ( นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสนามแจง 

 
             ลงชื่อ    ปราณี  แย้มกลิ่น      ผู้รับรองรายงานการประชุม 

               ( นางปราณี แย้มกลิ่น ) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสนามแจง 
 


